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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒       
วันพุธที ่ ๒๓  เดือน  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

ผู้มำประชุม 
๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
๓. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 

 ๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๑ 
 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๒ 

๖. นายปิยวัฒน์    เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๗. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๓ 
๘. นายวิวัฒน ์   ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๙. นายยันต์    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๔ 
๑๐. นายกิตติชัย  สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๑. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๕ 
๑๒. นายวิภ ู   บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 

 ๑๓. นายคล้าย    ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๘ 
๑๕. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๙ 
๑๖. นายสามิตร์   ศิริฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผู้ไม่มำประชุม (ลำ) 
๑. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๖ 
๒. นางสาวบันหยัด   ช่วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมู่ที่ ๗ 

  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๔. นายสมภาร    โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 

 ๕. นายธีรวชัร ์  พงศ์อ ามาตย์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๖. นางเสาวนีย ์  ศรีพุทธรินทร์  หัวหน้าส านักงานปลัด 
 ๗. นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา  นักวิชาการสาธารณสุข 
 ๘. นางสาวเนตรนภา โนนพลกรัง  นักวิชาการคลัง 
  
 
 



๒ 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  (ครบองค์ประชุม) ประธานสภา อบต.นากลาง กล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง แจ้งสมาชิกสภา อบต. ลา คือ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ๑) ส.อบต.สมศักดิ์  พันเสนา หมู่ ๖  ลาป่วย 
  ๒) ส.อบต.บันหยัด  ช่วงสูงเนิน หมู่ ๗  ลากิจ 
ทีป่ระชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ เรื่อง จากส่วนราชการอ่ืน ๆ เชิญตามล าดับ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นางเสาวนีย์  ศรีพุทธรินทร์ ๑) ขอแจ้งที่ประชุมกรณีคณะผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายกได้อนุมัติงบ 
(หัวหน้าส านักงานปลัด) กลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย เพ่ือวางท่อ หมู่ ๕ บริเวณสระน้ า

หลังวัดนาใหญ่เนื่องจากเกิดฝนตกหนัก น้ าท่วมไหลหลากเซาะถนน
ขาด  ท าให้ถนนขาดและท่อระบายน้ าเสียหายจึงได้อนุมัติโดย
เร่งด่วน  ซึ่งไม่สามารถคาดเดาไว้ล่วงหน้าได้จึงอนุมัติงบจ่ายขาด
เพ่ือวางท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ ๕ เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.-บาท  ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต.นากลาง ก าหนด 

นายธีรวัชร์  พงศ์อ ามาตย์ ๑) งานกองช่างก าลังประสานผู้รับจ้างให้ลงงานในการจ้างให้เอารถ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) เครนมาลงถังประปา หมู่ ๓ เพ่ือมิให้ล้มทับนักเรียนและชาวบ้าน  

ปัจจุบันผุพังมากจะแจ้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ และผู้น าอีกครั้งหนึ่ง 
นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา - แจ้งที่ประชุมมีประชาชนมาขอถังขยะจ านวนมาก  ปัจจุบันก าลัง 
(นักวิชาการสาธารณสุข) จัดซื้อจัดจ้างอยู่  หากถังขยะได้รับการส่งมอบแล้วจะแจ้งผู้เขียนค า

ร้องอีกครั้งฝากผู้น าประชาสัมพันธ์ 
นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง - สถานะการเงินการคลัง ของ อบต.นากลาง 
(นักวิชาการคลัง)   ณ วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
  รายรับ 
 - ประมาณการ  ๕๒,๖๑๘,๘๒๐.-บาท 
 - รับจริง ถึง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐   

เป็นเงิน  ๕๒,๗๕๐,๖๘๕.๒๐.-บาท 
 - สูงกว่าประมาณการ รายรับ  ๑๓๑,๘๖๕.๒๐.-บาท 
  รายจ่าย 
 - ประมาณการ  ๕๒,๖๑๘,๘๒๐.-บาท 
 - จ่ายจริงถึง วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  

เป็นเงิน  ๓๓,๐๙๒,๐๒๖.๘๙.-บาท 
 - ยังไม่ได้จ่าย เป็นเงิน  ๑๙,๕๒๖,๗๙๓.๑๑.-บาท 
  เงินสะสม 
 - คงเหลือ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐   

เป็นเงิน  ๗,๔๔๙,๒๖๗.๙๘.-บาท 
ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 



๓ 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 
นายพรศกัดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกสภา ฯ      
ทุกท่านแล้ว)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไข ขอมติ ท่านใดเห็นชอบใน
การรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว โปรดยกมือ   

มติสภาฯ  - รับรองมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถำม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๓.๑ เรื่อง กระทู้ทั่วไป ผู้เสนอกระทู้ คือ ส.อบต.ยันต์  วินิจนัยภาค  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)   หมู่ ๔ เชิญ 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - เรียนประธานสภา ฯ ที่เคารพ  กระผมขอถามเรื่องการจัดซื้อจัด 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔) จ้างโครงการต่าง ๆ  ไม่ทราบว่าเสร็จสิ้นตามที่สภามีมติอนุมัติไป

แล้วหรือไม่  และทราบว่าบางโครงการล่าช้ามาก ๆ จะเสร็จหรือไม่ 
ฝ่ายบริหารโดยนายกและและฝ่ายโยธา (ถนนหนทาง) เห็นว่าจะ
เสร็จเมื่อไหร่  เพราะบางโครงการต้องบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ขอตอบว่า ก าลังติดตามอยู่ และจะให้เสร็จเร็ว ๆ นี้  บาง 
(นายก อบต.นากลาง) โครงการผู้รับจ้างสอบราคาได้หรือตกลงราคากรณีเร่งด่วนก็เขา

ท างานช้าเพราะฝนตกชุก ช่วงนี้ท าให้ล่าช้าต้องขออภัยแต่จะเร่งรัด
ให้เสร็จในกันยายนให้ได้ 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จ 
       แล้ว 
นายพรศกัดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ในวาระที่ ๒) เชิญประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติรายงานพร้อมความเห็นต่อที่ประชุมสภา ฯ 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ)   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยทั้งนี้สืบเนื่องจาก เลขานุการ    

สภา ฯ ได้เชิญคณะกรรมการ ทั้ง ๕ ท่าน ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตตินัดแรก เมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยมีการ
เลือกนายวชิระ  เขียววิจิตร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
และเลือกนายวิภู   บัลลังค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปร   
ญัตติ  ฯ  และทั้ ง ๕ ท่าน ได้รับเสนอค าแปรญัตติตั้ งแต่วันที่       
๑๔ - ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว  ทั้ งได้ก าหนดประชุมเพ่ือ
พิจารณาการแปรญั ตติแห่ งร่างโดยละเอียด เมื่อวันที่   ๒๑  
สิงหาคม  ๒๕๖๐  มีรายละเอียด ดังนี้ 



๔ 

  - มีสมาชิกสภา ฯ ยื่นหนั งสือเป็นค าแปรญั ตติต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ รายการ ดังนี้  (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา ฯ ข้อ ๔๙) 

  รายการที่ ๑ ส านักงานปลัด หน้า ๖๑ 
 - ขอแปรญัตติ ปรับลด ข้อ ๗.๑ งบอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี

ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอสูงเนิน  เนื่ องจาก สตง.และ
กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ อปท.  ควรปรับ
ลดลงไป  ๑๕,๐๐๐.-บาท  ไม่ได้ตั้งจ่ายและขอน าไปตั้งจ่ายเพ่ิมใน
งบส านักงานปลัด หน้า ๕๙  ข้อ ๕.๒  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     
เดิมตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ิมเติมงบอีก  ๑๕,๐๐๐.-บาท  (โดย
นายกรับรองให้เพ่ิมได้)  รวมเป็นตั้งจ่าย  ๓๕,๐๐๐.-บาท  (ไม่มี
สมาชิกสภา ฯ อภิปราย) 

  เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือให้มีงบประมาณพอเพียงใน
การจัดซื้อหลอดไฟฟ้าในการบริการประชาชนที่ช ารุดเสียหายอย่าง
เพียงพอ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - รับรองแล้ว 
(นายก อบต.นากลาง) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย  ขอมติว่าจะเห็นชอบให้มีการแก้ไขในข้อ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ที่น างบอุดหนุนรัฐพิธี ฯ มาเพ่ิมเป็นงบวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังกล่าว

ข้างต้น ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
มติสภา ฯ - อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
นายวชิระ  เขียววิจิตร รายการที่ ๒  ส านักงานปลัด  หน้า ๖๖  (ส.อบต.วิภู  บัลลังค์ 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ)      ได้ยื่นหนังสือแปรญัตติ ) คือ  
 - ขอแปรญัตติปรับลด  ข้อ ๑.๑.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม     

อปพร.  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐.-บาท  ขอปรับลดลงไป  ๒๐,๐๐๐.-บาท  
คงเหลือถือจ่าย  ๔๐,๐๐๐.-บาท  และน างบที่ปรับลด  ๒๐,๐๐๐.-
บาท  ไปตั้งจ่ายเพ่ิมงบส านักงานปลัด  หน้า ๖๐  ข้อ ๕.๔ ค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท  แปรญัตติเพ่ิม  
๒๐,๐๐๐.-บาท  รวมเงินทั้งสิ้น  ๗๐,๐๐๐.-บาท  (งบที่เพ่ิมเติม 
นายก รับรองแล้ว) 

  เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือให้การซ่อมแซมและปรับปรุง
เปลี่ยนถ่ายในการบริหารรถยนต์ส่วนกลางมีประสิทธิภาพใช้งานได้
อย่างปลอดภัย เช่น เปลี่ยนยางใหม่ หรือ อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต้อง
บ ารุงรักษาให้สภาพดี 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน   - รับรองแล้ว 
(นายก อบต.นากลาง) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  - ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ขอมติสภาว่าเห็นชอบให้แก้ไขหรือไม่ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
มติสภา ฯ    - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 



๕ 

นายวชิระ  เขียววิจิตร   รายการที่ ๓  ค่าครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ) - อบต.นากลาง ตั้งงบไว้ เดิม ๖๔๐,๐๐๐.-บาท  เป็นเครื่องสูบน้ า  

หน้า ๘  ไม่รวมท่อและวัสดุอุปกรณ์พ่วงที่จ าเป็นส าหรับใช้งาน  
หากซื้อเฉพาะเครื่องยนต์สูบน้ ามาแล้ว เกรงว่าหากไม่มีท่อหรือ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ จะไม่สามารถสูบน้ า เช่น น้ าแล้ง น้ าท่วม ในกรณี  
จะได้หารือกับคณะกรรมการแปรญั ตติว่ าควรจะปรับ เพ่ิม
งบประมาณ  แต่จ าเป็นต้องได้รับค ารับรองจากนายก ฯ  ซึ่งเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุม ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖๐  จึงได้สงวนความเห็นเสนอต่อ  
สภา ฯ ในวันนี้  โดยกระผมประธานคณะกรรมการแปรญัตติ      
ได้เสนอญัตติเป็นหนังสือขอแปรญัตติเพ่ิมเติมรายจ่ายค่าเครื่องสูบ
น้ า  เดิม ตั้งไว้ ๖๔๐,๐๐๐.-บาท  ขอแปรญัตติเพ่ิมเติมรายจ่ายเป็น 
๙๖๕,๐๐๐.-บาท  (ซึ่งนายกถิ่น  เติบสูงเนิน) ได้ลงลายมือชื่อ
รับรองแล้ว ให้อนุญาตให้เพ่ิมเติมรายจ่ายดังกล่าวได้ 
 และให้มีการปรับลดค่าใช้จ่าย ลดลง จ านวน ๓ รายการ 
ดังนี้  
 ๑. ส านักงานปลัด  ให้ลดลงค่าครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร 
หน้า ๖๒  ข้อ ๘.๓.๑ เครื่องถ่ายเอกสาร  ตั้งไว้  ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  
ให้แปรญัตติลดลง ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  ไม่มีถือจ่าย 
 ๒. ส านักงานปลัด  ค่าโต๊ะท างาน  ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐.-บาท  
ให้แปรญัตติลดลง ๕,๐๐๐.-บาท  คงเหลือถือจ่าย ๔๐,๐๐๐.-บาท 
 ๓. กองช่าง  โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. แยกทาง
หลวงหมายเลข ๒ สายบ้านนากลาง – บ้านหนองตะไก้  ตั้งไว้ 
๔ ,๙๐๐,๐๐๐.-บาท  ให้แปรญัตติลดลง ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  
คงเหลือตั้งจ่ายไว้ ๔,๗๐๐,๐๐๐.-บาท 
 เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือให้ ได้ เครื่องสูบน้ าที่ มี
ประสิทธิภาพในการสามารถสูบน้ าได้จริง  เพ่ือใช้ส าหรับสูบน้ า
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง หรือสูบน้ าท่วมไร่นา ทรัพย์สินของประชาชน
ทั่วไป 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน   - รับทราบให้แปรญัตติเพ่ิมเติมรายได้ดังกล่าวได้ตามข้อ ๖๐ 
(นายก อบต.นากลาง) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขอให้สมาชิกสภา ฯ อภิปรายอย่างกว้างขวาง เชิญ รายหมู่บ้าน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ตามล าดับ 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ซื้อเครื่องมาจะใช้ไม่ได้เพราะต้องมีหัวกะโหลกด้วย ทั้งต้องมีท่อ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) ส่งอีกเพราะการสูบจริง ๆ ต้องดูความลึกของน้ าด้วย และปะเก็น

เชื่อมท่อก็ต้องมีทุกข้อต่อด้วย บางทีต้องมีความยาวของท่อหากท่อ
สั้นก็ไม่ได้ผลควรซื้อที่มีประสิทธิภาพ 

นายยันต์  วินิจนัยภาค - ควรซื้อมาอย่างยิ่งเพราะปัจจุบันทุก ๆ ปีไปยืม อบจ. ตลอด 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔)      ทั้งน้ าท่วม, แล้ง  อยากจะได้แรงม้าใหญ่ ๆ ด้วย  แรงม้าน้อยจะดูด

น้ าไม่ดีเกรงมีปัญหา 



๖ 

นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - อยากได้ของดี ๆ แพง ๆ คุณภาพสูง ๆ เอาแพง ๆ ไว้ก่อนถึงจะได้ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕) คุณภาพดี ๆ  
นายวิภู  บัลลังค์ - อยากให้ซื้อเพราะจะได้เป็น อบต. ช่วยเหลือประชาชน จากหน้า  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗) ๘  ควรเอาหน้า ๑๐ เน้นหัวกะโหลกจะได้ดูดน้ าดี ๆ 
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - การดูดน้ า การส่งน้ า ควรได้เครื่องใหญ่ ๆ จะได้ส่งน้ าได้ดี 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘) 
นางสมควร  บังสูงเนิน - ควรจะตรวจสอบครุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพดี ๆ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙) 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ก็เห็นชอบให้ซื้อเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า  โดยปัจจุบันน้ าแล้งแล้ว 
(นายก อบต.นากลาง) บริเวณสระน้ าวัดนาใหญ่ต้องหาเครื่องสูบน้ าไปสูบแน่ ๆ ควรจัดซื้อ

มาไว้ประจ าส านักงาน อบต.นากลาง เพ่ือให้ทันเวลาใช้งาน 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ซื้อเฉพาะเครื่องขาดอุปกรณ์ก็ใช้ไม่ได้ ควรซื้อให้ครบทั้งเครื่อง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) และอุปกรณ์เพ่ือให้ใช้งานได้เลย 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - ครุภัณฑ์การเกษตร 
(ปลัด อบต.นากลาง) - เครื่องสูบน้ า โดยปกติ ส านักงบประมาณ จะมีบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปัจจุบันใช้ใหม่ล่าสุด มีนาคม ๒๕๖๐ เครื่องสูบ
น้ ามีแบบหอยโข่ง และแบบท่อสูบน้ าพญานาค ราคาตั้ งแต่ 
๙,๕๐๐.-บาท ถึง ๘๕,๐๐๐.-บาท เท่านั้น 

  แต่ราคาที่เสนอ ๙๖๕,๐๐๐.-บาท เป็นราคาปกติตาม
ท้ องตลาดจะมี ราคาตั้ งแต่  ๔๐๐ ,๐๐๐ .-บาท จนถึ ง หลัก 
๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท พร้อมอุปกรณ์ เช่น หัวกะโหลก ปะเก็น ท่อ 
ฯลฯ พร้อมใช้งาน แต่หากตั้งไว้งบท่วมแล้วจะจัดซื้อต้องขออนุมัติ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพราะเหตุว่าเป็นราคานอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณและเพ่ือความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตด้วยตามหลักธรรมาภิบาล  
จึงควรให้สมาชิก อบต. และราษฎรร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
และตรวจสอบราคาด้วย  เพ่ือความโปร่งใสและได้ครุภัณฑ์ที่มี
คุณภาพใช้งานได้แท้จริง 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) เกี่ยวกับการซื้อเครื่องสูบน้ าเพ่ือใช้ส าหรับสูบน้ าแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

หรือปริมาณน้ าท่วมขัง ช่วยราษฎรเดือดร้อนบ้าง เชิญ 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมได้มีค ารับรองอนุญาตให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
(นายก อบต.นากลาง) ได้แปรญัตติเพ่ิมเติมรายจ่ายได้เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ

น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติ ดังนี้ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ๑) ปรับลดลง ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส านักงานปลัด)  

งบ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท 
  ๒) ปรับลดลง ค่าโต๊ะท างาน (ส านักงานปลัด)  

งบ ๕,๐๐๐.-บาท 



๗ 

  ๓) ปรับลดลง โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. แยกทาง
หลวงหมายเลข ๒ สายบ้านนากลาง – บ้านหนองตะไก้  
งบ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

และเพ่ิมเติมรายจ่าย ดังนี้ 
- งบ ส านักงานปลัด หน้า ๖๘  ครุภัณฑ์การเกษตร  ค่าเครื่องสูบ
น้ า  ข้อ ๓.๑.๑ ตั้งไว้ ๙๖๕,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิด
เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขนาดท่อทางดูด - ส่ง ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว 
พร้อมอุปกรณ์สูบน้ า อาทิเช่น หัวกะโหลก ท่อส่ง และอุปกรณ์
จ าเป็นอ่ืน ๆ ส าหรับใช้กับเครื่องยนต์ จ านวน ๑ เครื่อง  ตั้งจ่าย
ตามราคาท้องตลาดทั่วไป (ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ก่อนจัดซื้อ) เป็นครุภัณฑ์และราคานอกมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ ฯ  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน) 
 ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นชอบแปรญัตติโปรดยกมือ  
และเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๒ 

มติสภา ฯ    - เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวำระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการอนุญาต 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ให้บริษัทเอกชนได้เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้พร้อมผลกระทบตาม

โครงการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากลาง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนากลางประสบปัญหา 
(นายก อบต.นากลาง) ขยะอย่างมาก การขยายตัวของโรงงาน ชุมชน ที่อยู่อาศัยมากขึ้น 

ปริมาณขยะก็มากขึ้นทั้งขยะโรงงาน ที่อยู่อาศัย ตึก อาคาร และ
ชุมชน ส่งผลต่อการบริหารขยะอย่างมาก การแก้ไขเบื้องต้น อบต. 
ใช้ที่สาธารณะฝังกลบขยะแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ  โดยส านักงาน
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาก็อยากให้ปิดบ่อขยะ  และแนวทาง
แก้อีกอย่าง โดยเดี๋ยวนี้ อบต.นากลาง ได้ท าความตกลง (MOU) 
กับ เทศบาลต าบลสูงเนิน เพ่ือน าขยะในต าบลนากลางไปก าจัดที่
บ่อขยะของเทศบาลต าบลสูงเนิน เขาคิดค่าบริการก าจัดขยะ ตันละ 
๓๕๐.-บาท  และพนักงาน เจ้าหน้าที่ก็ล าบากมาก ๆ เพราะชุมชน
และที่อยู่อาศัยขยายตัวคนเยอะขึ้น  เบื้องต้นผมเห็นว่าอาจจะเป็น
ประโยชน์หากไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้ าน  ก็ เห็นสมควรให้
บริษัทเอกชนเข้ามาศึกษา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ่ีน้อง
ชาวต าบลนากลางเสียก่อน  จึงเสนอโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นแห่งนี้ให้ความเห็นชอบให้บริษัทเอกชนศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้พิจารณาด้วย 

นางฐิติภัค  กะการด ี - เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเท่านั้น ไม่ใช่อนุญาตให้ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) ก่อสร้างโรงงานขยะใช่หรือไม่คะ 



๘ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ใช่ครับ 
(นายก อบต.นากลาง) 
นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ก็อยากให้บริษัทเอกชนที่จะศึกษาโครงการแปรรูปขยะเป็น 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) พลังงานไฟฟ้าได้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนกับชาวบ้าน 
นายวชิระ  เขียววิจิตร - ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับชาติ กระผมอยากไปศึกษาดูงานฝาก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒) ไปถึงบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาศึกษาโครงการด้วย 
นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน - ปัจจุบัน อบต. ไม่มีที่จะทิ้งแล้ว โรงงานขยะมาตั้งก็ดีกว่าไม่ม ี
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓) โรงงานจะได้สร้างงานด้วย 
นายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด - ควรจะฟังเสียงชาวบ้านในระดับหมู่บ้าน ต าบลด้วย  ให้ศึกษา 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓) และแจ้งผลผู้น าท้องถิ่น ท้องที่ และแจ้งชาวบ้านด้วยก่อนมาตั้ง 

แล้วจะมีผลกระทบเสียหายอะไรกับพ่ีน้องหรือไม่ ให้ศึกษาได้แต่ใน
วันนี้ไม่ได้อนุมัติให้ก่อสร้างถูกแล้ว 

นายยันต์  วินิจนัยภาค - ต้องมาชี้แจงชาวบ้านทุกหมู่บ้านด้วย ผมเกรงว่าเวลาตั้งโรงงาน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔) ขยะจะมีรถมาต่อรอคิวในการเทขยะอาจจะส่งผลกระทบด้าน

การจราจร จอดรถนาน ๆ อาจมีกลิ่นเหม็นได้  ให้บริษัทเอกชนมา
ชี้แจงถึงมาตรการในการป้องกันเรื่องการจราจรและด้านมลพิษทาง
กลิ่นด้วย 

นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - ในฐานะอาจจะเป็นเจ้าของพ้ืนที่ หมู่ ๕ เห็นว่าจะเป็นผลดี 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕)       หาระยะทางไกลชุมชน  เพราะปัจจุบัน อบต.นากลางเอาขยะไปทิ้ง 

ก าจัดที่ปางแต้ ของเทศบาลต าบลสูงเนิน สูญเสียงบประมาณ
จ านวนมากในแต่ละปี ส่วนตัวน่าจะดีถ้ามีโรงงานขยะเราก็เอาขยะ
ไปเผาใกล้ ๆ เสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่ต้องให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
รอบด้านเสียก่อน 

นายวิภู  บัลลังค์  - โรงงานขยะแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ผมว่าเป็นผลดีเพราะผม 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗) เคยไปอยู่โรงงานขยะที่ประเทศเกาหลี เทคโนโลยีสูงเผาขยะเอา

ขี้เถ้าขยะมีเป็นประโยชน์ได้อีกมากมายและไรมลภาวะด้วยน่าจะดี
ครับ 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ไม่ได้คัดค้าน และไม่ได้เห็นด้วยผู้ที่จะมาตั้งโรงงานจะต้องมาท า 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘) ประชาวิจารณ์แสดงข้อมูลให้ชาวบ้านได้ทราบผลดีผลเสีย และ

ผลกระทบด้านต่าง ๆ โดยเน้นผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก ๆ ด้าน 
ต้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ด้วย 

นายช่วง  บุตรดี  - เห็นด้วยเพราะ อบต. จะได้ภาษีด้วย เอาขยะไปเผาไม่สูญเสีย 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง) งบประมาณ อบต. น าไปพัฒนา อบต.นากลาง ให้เจริญได้ 
นางดาราพร  เติบสูงเนิน - ผู้น าควรไปแนะน าประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ได้ทราบด้วย 
(รองนายก อบต.นากลาง) 
นายธีรวัชร์  พงศ์อ ามาตย์ - ลักษณะโรงงานเน้นธุรกิจเท่า ๆ กับการป้องกันมลพิษและ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ มีผลดีและผลเสีย

อย่างไร ไม่ใช่เน้นธุรกิจแต่ราษฎรไม่ได้ประโยชน์อะไร อย่างนี้ต้อง
ให้ชาวบ้านพิจารณาอย่างถ้วนถี่รอบคอบ ไม่ต้องเร่งตัดสินใจหรือ



๙ 

ต่อต้านใด ๆ หากชาวบ้านเห็นด้วยก็ควรจะให้โอกาสเขาได้แสดง
ความคิดเห็นทุกระดับต่อไป 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - โรงงานนี้จะมีมาตรฐานในระดับโลก เชื่อถือได้ แต่ต้องฟังเสียง 
(นายก อบต.นากลาง) ประชาชนชาวต าบลนากลางเสียก่อน 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ ์ - กระผมเห็นว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมและต้องผ่านประชา 
(ปลัด อบต.นากลาง) วิ จ ารณ์ ใน โค รงก ารต ามกฎ ห มายว่ าด้ วย ระ เบี ยบ ส านั ก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
โครงการต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอท าให้ เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย เพ่ือความถูกต้องและลดข้อพิพาทหรืออาจมีเหตุในการ
น าคดีไปสู่ศาลยุติธรรมและศาลปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายโครงการที่ นายก อบต.นากลาง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ได้เสนอญัตติมาเพ่ือให้สภา อบต.นากลาง พิจารณาและให้ความ

เห็นชอบให้บริษัทเอกชนสามารถเข้าศึกษาโครงการแปรรูปขยะมูล
ฝอยชุมชนเป็นพลังงานของ อบต.นากลาง หากไม่มี ขอมติสภา ฯ 
ท่ าน เห็นว่ าควรอนุญ าตให้บริษั ท เอกชนผู้ สน ใจเข้ าศึกษา        
โครงการ ฯ ได้โปรดยกมือ 

มติสภา ฯ  - เห็นชอบและอนุญาตให้เข้าศึกษาโครงการ ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ ขอหารือการก าหนดวันประชุมสภา ฯ เพื่อลงมติแห่งร่าง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๓ 
ที่ประชุมสภา ฯ  - ก าหนดประชุมสภา สมัย ๓ ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
นากลาง (ชั้น ๓)  

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๒ เรื่องเสนออ่ืน ๆ เชิญ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นางสมควร  บังสูงเนิน - ร่องระบายน้ า หมู่ ๙ ขอทวงถามฝ่ายบริหารเมื่อไหร่จะได้ด าเนิน 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙) โครงการ 
  - ไฟกระพริบ หมู่ ๙ เสียหายช่วยซ่อมแซม 
  - ถนน หมู่ ๕ เชื่อม หมู่ ๙ หจก.สุพรรณีมาด าเนินการโครงการ

เสียหาย ฝ่ายบริหารประสานกองช่างและกองคลังแล้ว ซ่อมแซม
ด้วยเพราะทราบว่าอยู่ในระหว่างประกันอยู่ 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ถนนบริเวณสายฉางช ารุดซ่อมด้วย 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑) - งานไฟฟ้าช่วยเร่งรัดด้วย ทั้งขยายเขตและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง

สว่างสาธารณะด้วย 
นายยันต์  วินิจนัยภาค - ถนนซอยนายประเทืองเสียหายมากฝากตรวจสอบ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔) - กรณีการวางท่อเนื่องจากการก่อสร้างถนนคอนกรีต (คสล.) บาง

จุดไม่ควรวางท่อเสียงบประมาณเปล่า ๆ 
 
นายวิภู  บัลลังค์  - หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ มาท าถนนหินคลุก หมู่ ๗ ลงหินแต่ยังไม่ได ้
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗) เกลี่ยบดอัดทับแน่น แต่ถนน หมู่ ๗ ต้องวางท่อครับ 



๑๐ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  - มีท่านสมาชิกสภา ฯ ผู้ใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกหรือไม่   
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ถ้าไม่มีขณะนี้หมดระเบียบวาระ ฯ พบกันวันที่  ๒๙ สิงหาคม 

๒๕๖๐ เลิกประชุม 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

 
     (ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 
  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม 2๕๖๐ 
เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่...........เดือน....................................พ.ศ. 25๖๐  เวลา..........น. 
 
 
 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน) 
 

 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นายยันต์  วินิจนัยภาค) 
 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๐  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม 2๕๖๐  แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนากลาง  สมัย............................................... เมื่อวันที่.......เดือน.................................พ.ศ. 25๖๐ 
เวลา............น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง (ชั้น ๓) 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 
                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 


